

Wooster City School District

Inspiring World-Class Academic Achievement

Ngày 1 tháng 11, 2024

Bản tin gia đình trường tiểu học Parkview

Lời nhắn của Hiệu trưởng

Kính gửi các gia đình Parkview,

Tôi không thể tin tháng 10 sắp kết thúc rồi! Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến PTO và tất cả mọi người đã giúp Lễ hội mùa thu của chúng tôi thành công rực rỡ! Nhìn về tháng 11, chúng tôi có một số ngày thú vị và quan trọng khác để bạn ghi vào lịch! Vui lòng xem danh sách các ngày và hoạt động sau.

• Hội chợ sách •

Hội nghị phụ huynh/giáo viên • Buổi hòa

nhạc lớp 4 Cảm ơn, Trân trọng, Thầy

Furlong, Hiệu

trưởng



Cảm ơn PTO, các tình nguyện viên, nhân viên và thành viên cộng đồng đã giúp Lễ hội mùa thu trở thành sự kiện thành công cho học sinh.

PTO: Cuộc họp tiếp theo của chúng ta là vào thứ Ba,

Ngày 19 tháng 11 lúc 4:30 chiều

Sự kiện sắp tới

Ngày 11 và 13 tháng 11

Hội nghị phụ huynh học sinh 4:30-7:30

Hội chợ sách 11-14 tháng 11

Ngày 14 tháng 11 Ngày cuối cùng của tam cá nguyệt đầu tiên

Ngày 15 tháng 11

KHÔNG ĐI HỌC - Ngày phát hành cho PTC

Cuộc họp PTO ngày 19 tháng 11 lúc 4:30 chiều

Ngày 21 tháng 11, buổi hòa nhạc của học sinh lớp 4 @ PAC

Ngày 23-25 tháng 11

KHÔNG ĐI HỌC trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn

Ngày 5 tháng 12, buổi hòa nhạc của học sinh lớp 2 và lớp 3

Ngày 9-11 tháng 12 - Cửa hàng ngày lễ

Cuộc họp PTO ngày 17 tháng 12 lúc 4:30 chiều

Ngày 20 tháng 12 Tiệc mùa đông

23 tháng 12-3 tháng 1 Kỳ nghỉ đông

Sơ yếu lý lịch ngày 6 tháng 1 của trường

Người Lãnh Đạo Trong Tôi

[Gợi ý đọc sách Leader In Me cho](#)

[Thói quen 2](#)

Hội chợ sách

Hội chợ sách mùa thu Parkview sẽ sớm diễn ra!

Học sinh có thể mua sắm từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 trong giờ học tại Thư viện Parkview. Hội chợ sách cũng sẽ mở cửa trong thời gian diễn ra hội nghị từ 4:30 đến 7 giờ chiều Thứ Hai và Thứ Tư. Mua sắm trực tuyến và thiết lập Ví điện tử có sẵn trên trang web hội chợ sách của trường chúng tôi:

[Thông tin Hội chợ sách Scholastic](#)

[Đăng ký làm việc Hội chợ sách](#)

Buổi hòa nhạc



Buổi hòa nhạc âm nhạc dành cho học sinh lớp 4 sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 11. Chủ đề là Ngày Cựu chiến binh tại Trư ờng Tiểu học Parkview. Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối. Vui lòng cho con bạn đến trư ờng lúc 6:45 tối. Buổi hòa nhạc mùa đông dành cho học sinh lớp 2 và lớp 3 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tại WHS ở PAC bắt đầu lúc 7 giờ tối, vui lòng có mặt lúc 6:45 tối.

Hội nghị phụ huynh giáo viên mùa thu - TRỰC TIẾP

Một phần thiết yếu của chương trình giáo dục lành mạnh là sự giao tiếp giữa gia đình và nhà trư ờng. Việc trao đổi ý tứ ờng và chia sẻ thông tin giúp cải thiện việc giáo dục học sinh của chúng tôi. Các buổi họp phụ huynh-giáo viên sẽ đư ợc tổ chức vào thứ Hai và thứ Năm, ngày 11 và 13 tháng 11 từ 4:30-7:30 chiều, tại Trư ờng Tiểu học Parkview.

Các cuộc họp đư ợc lên lịch theo từng phân đoạn mư ời lăm phút. Nếu con bạn làm việc với Chuyên gia can thiệp, giáo viên đó có thể cố gắng lên lịch một khối trư ớc hoặc sau giáo viên chủ nhiệm. Đây sẽ là thời gian để thảo luận về các lĩnh vực cùng quan tâm và để giáo viên cho học sinh thấy sự tiến bộ của học sinh đối với các chỉ số và mục tiêu của lớp.

Tại sao Hội nghị phụ huynh lại quan trọng đến vậy?

Một cuộc họp cung cấp cơ hội cho bạn và giáo viên của con bạn làm quen, thảo luận về sự tiến bộ của con bạn, chia sẻ thông tin về con bạn, cùng nhau lập kế hoạch cho sự phát triển tiếp theo của con bạn và thảo luận về chương trình học. Học sinh cũng đư ợc khuyến khích tham dự. Những lời khuyên sau đây sẽ giúp cho cuộc họp của bạn thành công:

1. Lập danh sách các câu hỏi trư ớc hội nghị.
2. Sử dụng hội nghị để trao đổi thông tin về con bạn.
3. Yêu cầu giải thích rõ ràng hơn về bất kỳ thuật ngữ, biểu mẫu hoặc ý tứ ờng nào mà bạn không hiểu.
4. Chia sẻ thông tin về con bạn có thể giúp ích cho giáo viên.
5. Tìm kiếm thông tin về sự tiến bộ về mặt xã hội, cảm xúc và thể chất của con bạn ở trư ờng.
6. Vào cuối hội nghị, hãy lập kế hoạch cho những gì bạn và nhà trư ờng có thể làm để giúp thúc đẩy sự phát triển của con bạn. tiến triển.

Giao tiếp là chìa khóa để có trải nghiệm giáo dục thành công cho con bạn. Chúng tôi mong muốn có cơ hội này để gặp bạn.

Về việc đóng cửa trư ờng học

Ngay khi quyết định đư ợc đư ờng ra về trư ờng học đóng cửa hoặc hoãn lại, thông tin sẽ xuất hiện ngay lập tức trên trang web của quận,

www.woostercityschools.org.

Ngoài ra, các đài truyền hình và phát thanh địa phư ờng sẽ phát sóng bất kỳ sự chậm trễ và hủy bỏ nào của trư ờng học, và khu học chánh sẽ gọi điện/ nhắn tin cho phụ huynh bằng cách sử dụng thông báo khẩn cấp và thông báo cho phụ huynh của khu học chánh.

Nhiệt độ mùa đông

Khi thời tiết lạnh đang đến gần, học sinh Parkview sẽ tiếp tục ra ngoài chơi, kể cả khi trời có tuyết rơi. Xin nhắc nhở học sinh chuẩn bị cho thời tiết mùa đông bằng cách mặc áo khoác ấm, mũ, găng tay và ủng đến trư ờng. Một số học sinh vẫn đến trư ờng mà không chuẩn bị ra ngoài. Học sinh tinh táo hơn và học tập tốt hơn sau khi tập thể dục và hít thở không khí trong lành mà giờ ra chơi ngoài trời mang lại. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn để đảm bảo các em mặc quần áo phù hợp và chuẩn bị cho thời tiết ngoài trời!

Vui lòng dán nhãn áo khoác, v.v.

Theo ghi chú trong Sổ tay Parkview, vui lòng không cho học sinh mang theo đồ chơi, thẻ, thiết bị điện tử, v.v. đến trư ờng.